
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(CIO) นายพรพจน์ เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่ำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(CIO) นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(CIO) นางเมธกา แดงอ่ำาพล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ)  (CIO) แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(CIO) นายชัยยา ข่ำาสะอาด  ผู้อ่ำานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)  (CIO) แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(CIO) นางตวงรัตน์ จันทร์ประดิษฐ์  ผู้อ่ำานวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์
ส่ำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(CIO) นายพงษ์ศักด์ิ ธีระกิตติวัฒนา  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (CIO) แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(CIO) นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(CIO) นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (CIO) แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(CIO) นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(CIO) นายธรรมนูญ ตรีบุบผา  หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)  (CIO) แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(CIO) นายพิศณุ ตันติถาวร  ผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (CIO) แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(CIO) นายอภิวัฒน์ บัญชาจารุรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๓ (CIO) สารสนเทศและส่ือสาร))  (CIO) แทน)

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ขององค์การตลาด กรรมการ
(CIO) นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ขององค์การจัดการน่ำJาเสีย กรรมการ
(CIO) นายสุชัย เจนพจนารถ  ผู้อ่ำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)

๑๗. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(CIO) นางณัฐธยาน์ บัวชุม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
รักษาราชการแทนผู้อ่ำานวยการส่ำานักนโยบายและแผน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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๑๘. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (CIO) แทน)

๑๙. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๒๐. ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(CIO) นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๑. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(CIO) นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่ำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท.กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการช่ำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (CIO) ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (CIO) ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกนิษฐา อยู่ยืน นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๒. นางสาวศาตพร ส่งสกุล วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๔  การไฟฟ้านครหลวง
๓. นางสาวศิริพร สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. นายสกล สุขสวัสดิ์ ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานโครงสร้างพืJนฐานฯ  ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. นายสุวิศิษฏ์ จันทน์กะพ้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

การประปาส่วนภูมิภาค
๖. นางบุณฑริกา สุดใจนาค หัวหน้ากองนโยบายและแผน  องค์การจัดการน่ำJาเสีย
๗. นายสรกฤช คงสนทนา ผู้ช่วยนิติกร  อบจ.สมทุรปราการ
๘. นายวิสุทธ์ิ เอี่ยมประคอง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  อบจ.สมทุรปราการ
๙. นายกิตติศักดิ์ ตั๊นตระกูล หัวหน้าฝ่ายนิติการฯ  อบจ.สมทุรปราการ
๑๐. นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อ่ำานวยการส่วนยุทธการและการข่าว  กรมการปกครอง
๑๑. นางอัจฉรา ชัยวรภัทร เจ้าพนักงานปกครองช่ำานาญการ สน.อส.  กรมการปกครอง
๑๒. นายนรภัทร ธนะขว้าง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สน.อส.  กรมการปกครอง
๑๓. นายเมธี สุขสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช่ำานาญการ กจ.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๔. นางสาววรางคณา เลิศสินไทย นักทรัพยากรบุคคลช่ำานาญการ กจ.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๕. นายประวิตร พานชูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช่ำานาญการพิเศษ กจ.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๖. นายยุทธชัย เครือแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรมการพัฒนาชุมชน
๑๗. นางสาวปภาวรินท์ ปานนีJ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรมการพัฒนาชุมชน
๑๘. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนฯ  การประปาส่วนภูมิภาค
๑๙. นายวีรรัตน์ ธีรมิตร ผู้อ่ำานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๐. นางสาวมนนัทธ เทียนสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๑. นายสศม พูนพายัพ เจ้าพนักงานปกครองช่ำาานาญการ สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๒. นายจเร คชรัตน์ วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่ำานาญการพิเศษ  กรมการปกครอง
๒๓. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๔. นายปรารภ สาริกา รองผู้อ่ำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าบ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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๒๕. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๖. นายสัญชัย เตชนิมติวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล สน.บท.  กรมการปกครอง
๒๗. นายชลอ อินทพันธ์ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการพิเศษ สน.บท.  กรมการปกครอง
๒๘. นายสิทธิโชค ชัยปัญญา หัวหน้าฝ่ายระบบบัตรประจ่ำาตัวประชาชน สน.บท.  กรมการปกครอง
๒๙. ดร.นุชจรี ภิญโญสวัสดิ์สกุล ที่ปรึกษา กจ.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๐. นายกิตติวงศ์ กติติสาร ที่ปรึกษา กจ.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๑. นายปรมินทร์ จูมจะนะ ที่ปรึกษา กจ.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๒. นายสุเทพ ภิญโญสวัสดิ์สกุล ที่ปรึกษา กจ.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๓. นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต ๑๒ (CIO) สงขลา) ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๔. นายธนวัฒน์ สังกระธาตุ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๕. นายนิเวศน์ พุทธมนต์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๖. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อ่ำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๗. นางสาวภิญญาพัชญ์ ธนศรีสุนีย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๘. นายกอบพล มีศรีมธุพจน์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๙. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔๐. นางสาวทมิตา ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔๑. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔๒. นายพิพัฒน์ โกวิทวที นักศึกษาฝึกงาน ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด่ำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีJ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ เรียนท่ีประชุมว่า

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัJงที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ่ำานวน ๑ โครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแก้ไขรายงานการประชุม ครัJงที่ ๙/๒๕๖๑ ดังนีJ
หน้า ๑๓ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ข้อ ๓ จากเดิม “…ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการ

ก่ำากบัการจดัซืJอจดัจา้ง หรอื Super Board ซึง่มนีายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เพือ่พิจารณาอนมุตัโิครงการ” แกไ้ขเป็น
“…ซ่ึงต้องเสนอคณะกรรมการก่ำากับการจัดซืJอจัดจ้าง หรือ Super Board ซ่ึงมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ” 

หน้า ๑๔ บรรทดัที่ ๓ จากเดิม “...พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะท่ำางานในการประชุม
คณะท่ำางาน ครัJงท่ี ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...” แก้ไขเป็น “...พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะท่ำางาน
ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...”

๒. กรมการปกครองขอแกไ้ขรายงานการประชมุหนา้ ๓ (CIO) ย่อหนา้สุดทา้ย) จากเดมิ “ลดลงเหลือ ๑ ชดุ”
เปล่ียนเป็น “ลดลงเหลือ ๒ ชดุ”

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัJงที่ ๙/๒๕๖๑ ตามที่แก้ไข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๔ -

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ การยกเลิกแก้ไขคำาสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย และมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
กระทรวงมหาดไทยมีค่ำาสั่งที่ ๕๗๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ แต่งตัJงคณะกรรมการ

บริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพือ่ท่ำาหน้าทีพ่จิารณาตรวจสอบ ใหค้วามเหน็ชอบ และบูรณาการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการ
ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวโดยค่ำาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ค่ำาส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ค่ำาส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และค่ำาส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ รวม ๔ ค่ำาส่ัง นัJน

เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตัJงองค์การจัดการน่ำJาเสีย (CIO) ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับเมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้โอนการก่ำากับดแูลกิจการขององค์การจัดการน่ำJาเสีย (CIO) อจน.) เป็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างปัจจุบันของกระทรวงมหาดไทย
ประกอบกับมีการแก้ไขเพิ่มเติมค่ำาสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวหลายครัJง เห็นสมควรปรับปรุงค่ำาสั่งกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและสะดวกในการบังคับใช้ อาศัยอ่ำานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงให้ยกเลิกค่ำาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๕๗๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ค่ำาสั่งกระทรวง
มหาดไทยที่ ๗๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ค่ำาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม
๒๕๕๘ ค่ำาส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มถิุนายน ๒๕๕๙ และค่ำาส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๒๙/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และแต่งตัJงคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยขึJนใหม่
โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของ อจน. ร่วมเป็นคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามค่ำาส่ังกระทรวง
มหาดไทยที่ ๔๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพืJนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จ่ำานวน ๗๒ รายการ มีการปรับราคาสูงขึJน ๘ รายการ
ปรับราคาลดลง ๑๔ รายการ รวมมีการเปล่ียนแปลงราคาทัJงสิJน ๒๒ รายการ  ตัดออก ๑ รายการ คือ เคร่ืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์
หรอืชนดิ LED ขาวด่ำา ชนดิ Network แบบที ่๓ (CIO) ๔๐ หนา้/นาที)  เพิม่ ๑ รายการ คอื เครื่องพมิพเ์ลเซอร์ หรอื LED ส ีชนดิ
Network แบบที่ ๒ (CIO) ๒๗ หน้า/นาท)ี มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพืJนฐาน จ่ำานวน ๒๘ รายการ โดยเหมือนฉบับร่างที่ให้
ประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จ่ำานวน ๑๕ รายการ และเปลี่ยนแปลงจากฉบับร่าง
จ่ำานวน ๑๓ รายการ  ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ (CIO) www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง)

ปรับราคาสูงขึJน จ่ำานวน ๘ รายการ ดังนีJ
- ล่ำาดับที่ ๗ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ำาหรับงานส่ำานักงาน (CIO) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิJว)

จากราคา ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๑๗,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๑๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส่ำาหรับงานประมวลผล จากราคา ๒๑,๐๐๐ บาท เป็น

ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๔๕ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด่ำา ชนิด Network (CIO) ๒๘ หน้า/นาที) แบบที่ ๑

จากราคา ๗,๙๐๐ บาท เป็นราคา ๘,๙๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๔๙ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด่ำา ชนิด Network ส่ำาหรับกระดาษขนาด

A3  จากราคา ๕๓,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๕๔,๔๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๕๐ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัJงถึงหมึกพิมพ์ (CIO) Ink Tank

Printer) จากราคา ๗,๙๐๐ บาท เป็นราคา ๘,๐๐๐ บาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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- ล่ำาดับที่ ๕๗ สแกนเนอร์ ส่ำาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จากราคา
๓๕,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๓๖,๐๐๐ บาท

- ล่ำาดับที่ ๗๐ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส่ำาหรับเครื่องแมข่่ายฯ จากราคา ๒๔,๐๐๐ บาท
เป็นราคา ๒๘,๐๐๐ บาท

- ล่ำาดับที่ ๗๑ ชดุโปรแกรมจัดการส่ำานักงานฯ จากราคา ๑๑,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๑๒,๐๐๐ บาท
ปรับราคาลดลง จ่ำานวน ๑๔ รายการ คือ
- ล่ำาดับที่ ๑๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จากราคา ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๒๐,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๑๕ อุปกรณ์ส ่ำาหร ับจ ัดเก ็บข ้อม ูลแบบภายนอก (CIO) External Storage) จากราคา

๕๘๐,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๕๗๐,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๓๐ ตู้ส่ำาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (CIO) ขนาด 42U) U) ) แบบที่ ๓ จากราคา

๑๔๐,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๑๓๐,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๓๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (CIO) L2U)  Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จากราคา ๓,๐๐๐ บาท

เป็นราคา ๒,๘๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๓๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (CIO) L2U)  Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ จากราคา

๖,๒๐๐ บาท เป็นราคา ๖,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๓๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (CIO) L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จากราคา ๑๓๐,๐๐๐ บาท

เป็นราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับท่ี ๓๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบท่ี ๑ จากราคา ๕,๗๐๐ บาท เป็นราคา ๕,๔๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๓๗ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (CIO) Router) จากราคา ๔๖,๐๐๐ บาท เป็นราคา

๔๔,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๔๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (CIO) Inkjet Printer) ส่ำาหรับกระดาษขนาด A3 จากราคา

๗,๑๐๐ บาท เป็นราคา ๖,๓๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๕๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จากราคา ๑๗,๐๐๐ บาท เป็น

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๖๒ เคร่ืองส่ำารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จากราคา ๕,๙๐๐ บาท เป็นราคา ๕,๘๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๖๓ เคร่ืองส่ำารองไฟฟ้า ขนาด 2U)  kVA จากราคา ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๑๒,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๖๔ เคร่ืองส่ำารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จากราคา ๓๗,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๓๒,๐๐๐ บาท
- ล่ำาดับที่ ๖๗ ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบท่ี ๑ จากราคา ๖,๘๐๐ บาท เป็นราคา ๖,๕๐๐ บาท

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
๔.๑ กรมการปกครองมีหนังสือ ท่ี มท ๐๓๐๗/๒๔๗๕๗ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เร่ือง การดำาเนินการ

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครัJงที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้แทนกรม

การปกครอง แจ้งว่าโครงการนีJอยู่ในความรับผิดชอบของส่ำานักการสอบสวนและนิติการ (CIO) สน.สก.) แตไ่ม่มีผู้แทน สน.สก.
เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจส่ำารวจพืJนที่ในการด่ำาเนินโครงการที่จังหวัดล่ำาพูน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปได้ดังนีJ

๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ครัJงที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการได้
พิจารณาโครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จ่ำานวน ๒ โครงการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด
ล่ำาพูน และศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดหาเหมือนกัน มีเพียงบางรายการที่มีความแตกต่าง
เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับพืJนที่เป้าหมายในการด่ำาเนินการ 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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๒. เนื่องจากโครงการฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณลง
เหลือ ๘๓,๙๙๔,๐๐๐.- บาท ซ่ึงเทา่กบัวงเงินงบประมาณของโครงการฯ ณ ศนูย์ปฏบัิตกิารฯ จงัหวัดล่ำาพนู (CIO) จังหวัดล่ำาพนูไมถ่กู
ปรับลด)  จงึมคีวามจ่ำาเป็นตอ้งปรับเปล่ียนโดยลดจ่ำานวนชดุเคร่ืองน่ำาเขา้ขอ้มลูภาพหัวกระสุนปืนระบบสามมติพิร้อมโปรแกรม
การใช้งาน (CIO) 3D Bullet Capture) จากเดิมจ่ำานวน ๓ ชุด ลดลงเหลือ ๒ ชุด โดยงบประมาณต่อหน่วยเท่าเดิม คุณลักษณะเฉพาะ
เหมอืนกบัที่เคยเสนอคณะกรรมการ  เมื่อปรับลดจ่ำานวนชุดสแกนหัวกระสุนปืนแล้ว ยังมีวงเงินงบประมาณเหลือ จึงเพิ่ม
จ่ำานวนชุดเครื่องน่ำาเข้าขอ้มลูภาพปลอกกระสนุปนืระบบสามมติพิรอ้มโปรแกรมการใชง้าน (CIO) 3D Brass Capture) จากเดมิ
จ่ำานวน ๑ ชุด เพ่ิมเป็น ๒ ชุด โดยงบประมาณต่อหน่วยเท่าเดิม คุณลักษณะเฉพาะเหมือนกับที่เคยเสนอคณะกรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ (CIO) จัดซืJอ/จัดจ้าง) ตามคุณลักษณะขัJนต่ำ่า
(CIO) Minimum Requirement) ภายในราคาทีก่่ำาหนด หนว่ยงานสามารถก่ำาหนดคณุลกัษณะเฉพาะเพิม่เตมิใหต้รงตามความ
ต้องการได ้โดยต้องไม่เกินราคาที่ก่ำาหนด และไม่มีการเปล่ียนแปลงในสาระส่ำาคัญ  ซึ่งโครงการนีJมีการปรับลดและเพิ่มจ่ำานวน
อุปกรณ์ที่จะจัดหา จ่ำานวน ๒ รายการ  จงึตอ้งน่ำาเสนอโครงการใหค้ณะกรรมการพจิารณาอีกครัJงว่าสามารถด่ำาเนนิการไดโ้ดยมี
ประสทิธภิาพเทา่เดมิ จงึให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อน่ำาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครัJงถัดไป โดยจัดท่ำาตาราง
แสดงข้อมูลเดิมที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการ เปรียบเทียบกับข้อมูลในส่วนที่มีการเปล่ียนแปลง  ที่ประชุมมีมติ
ให้น่ำาวาระนีJเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครัJงถัดไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

เน่ืองจากใน วาระท่ี ๕.๑.๒ (CIO) โครงการท่ี ๗) กรมการปกครองได้เสนอโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
หัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี ๒๕๖๓
รวมวงเงินโครงการ ๘๓,๙๙๓,๐๐๐.- บาท (CIO) แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่ปรับแก้ไข
คุณลักษณะพืJนฐานและราคากลางตามเกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
จึงให้หน่วยงานน่ำาเสนอตารางแสดงข้อมูลเดิมที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการ เปรียบเทียบกับข้อมูลในส่วนที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยน่ำาไปพิจารณาพร้อมกับโครงการที ่๗ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูหัวกระสุนปืนฯ ศูนย์ปฏิบัติการ
จังหวัดลพบุรี

มตทิี่ประชุม พิจารณาพร้อมกับโครงการที่ ๗ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนฯ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาโครงการให้ความเห็นชอบโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย รวมทัJงสิJน ๑๔ โครงการ ดังนีJ
๕.๑.๑ โครงการท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จ่ำานวน

๒ โครงการ
- สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จ่ำานวน ๒ โครงการ

๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของ
ข้าราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ 
๘๘๙,๙๕๐.- บาท (CIO) แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน 
๕๗๙,๑๕๐.- บาท (CIO) ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ      
๘๘๙      ,      ๖๕๐      .-       บาท       (CIO)       แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน      )       ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน      
๕๖๙      ,      ๒๕๐      .-       บาท       (CIO)       ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน      )  

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็วา่เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ และมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชีJแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๗ -

กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมโครงการและด่ำาเนินการ
ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว  หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๘๘๙,๖๕๐.- บาท (CIO) แปดแสน
แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๕๖๙,๒๕๐.- บาท (CIO) ห้าแสนหกหมื่น
เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ จึงเห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป

ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. เรียนที่ประชุมว่าระบบงานนีJเริ่มใช้งานตัJงแต่ปี ๒๕๕๕
จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยใช้งานเฉพาะส่วนกลาง มีแต่สมรรถนะหลัก ๕ ตัว ตามที่ สนง .ก.พ. ก่ำาหนด
เนื่องจากต้องการขยายการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไปส่วนภูมิภาค ประกอบกับมกีารเพิม่สมรรถนะหลัก
ที ่สป.มท. คดิขึJนเอง รวมทัJงเพิม่สมรรถนะประจ่ำาสายงาน จงึมคีวามจ่ำาเปน็ตอ้งพฒันาระบบงานขึJนใหม่ โดยใช้โครงร่างเดิม
มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ จ่ำานวน ๒๐๐ คน และอบรม Admin กอง/ส่ำานัก/จังหวัด จ่ำานวน ๑๒๐ คน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนีJ
๑. บุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ระบบ

และโปรแกรมเมอร์ มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ำาแหน่งละ ๑ เดือน เหตุใดจึงจ้างเลขานุการโครงการ ๕ เดือน ในขณะที่มีการจ้าง
ผู้จัดการโครงการซึ่งจะต้องประสานงานทุกอย่างตลอดโครงการอยู่แล้ว  ทัJงนีJ ผู้จัดการโครงการควรจะอยู่ตัJงแต่เริ่มต้นจนจบ
โครงการ  และเมื่อจ้างผู้จัดการโครงการแล้วก็ไม่จ่ำาเป็นที่จะต้องจ้างเลขานุการโครงการ

๒. รายละเอียดค่าฝึกอบรม รายการที่ ๗ ค่าเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คุมอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ซ่ำJาซ้อนกับค่าใช้จ่ายส่ำาหรับผู้ช่วยวิทยากรจ่ำานวน ๓ ท่าน ในรายการที่ ๑ หรือไม่ อย่างไร

๓. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เสนอคณะกรรมการในวันนีJสูงกว่าที่เคยเสนอคณะท่ำางาน
ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. เรียนชีJแจงที่ประชุม ดังนีJ
๑. ส่ำานักงบประมาณมีแนวทางพิจารณาการจัดสรรงบประมาณว่าผู้จัดการโครงการไม่ได้

อยู่ในพืJนที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ จึงให้จ้างผู้จัดการโครงการไม่เต็มเวลาทัJงหมดของ
โครงการ  เงินเดือนของผู้จัดการโครงการ ๕๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่เงินเดือนของเลขานุการโครงการซึ่งต้องมีคุณสมบัติ คือ มี
วุฒิการศึกษาทางด้าน ICT นัJน เงินเดือนเพียง ๒๐,๐๐๐ บาท  ดังนัJน ในการประสานงานต่าง ๆ ตลอดโครงการ จึงจ้าง
เลขานุการแทนผู้จัดการ

๒. ตามรายการที่ ๔ ค่าเช่าห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่ำาหรับจัดอบรม Admin
โดยปกติผู้ให้เช่าจะมีอัตราค่าบุคลากรที่ควบคุมอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  โดยการเปล่ียนแปลงอัตราดังกล่าวจะขึJนกับ
จ่ำานวนผู้เข้ารับการอบรม  เนื่องจากผู้ให้เช่าแยกค่าห้องและค่าคนดูแลห้องออกจากกันเป็น ๒ รายการ แต่ต้องจ่ายเหมารวม
ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ จึงขอปรับแก้ไขโดยน่ำาค่าคนดูแล (CIO) รายการที่ ๗) ไปรวมกับค่าเช่าห้อง (CIO) รายการที่ ๔) เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสน

๓. หลังจากการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร
ประกอบการอบรมเพิ่ม จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มขึJน ๙,๖๐๐ บาท

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ  ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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๒) โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๖,๙๙๙,๖๔๕.- บาท (CIO) หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็วา่เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เตรียมข้อมูลเพื่อชีJแจงต่อคณะกรรมการ และปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
การพัฒนาใหเ้หมาะสมกบัการจา้งพฒันาระบบ พร้อมลงนามก่ำากับเอกสารทกุหน้า ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบกอ่นน่ำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
โครงการและด่ำาเนินการปรับแก้ไขส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว  เหน็วา่เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติ
จึงเห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. เรียนที่ประชุมว่าระบบนีJพัฒนา
โดยบุคลากรของ สป.มท. เริ่มใช้งานตัJงแต่ปี ๒๕๕๘ โดยระบบนีJยังไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
ในส่วนภูมิภาคพร้อมกันคราวละจ่ำานวนมาก   การค้นหา การประมวลผล และรายงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของจังหวัด ไม่สามารถรองรับการอ่านข้อมูลบุคคลจากบัตร
ประจ่ำาตัวประชาชนผ่านอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  ระบบที่จะพัฒนาขึJนใหม่มีลักษณะ Free Field เพิ่มลดได้
สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประจ่ำาตัวประชาชนผ่านอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ได้ และจดัเก็บข้อมูลในลักษณะ Big
Data  ทัJงนีJ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้สนับสนุนงานลงทะเบียนส่ำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ  ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๑.๒ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ำานวน ๑๑ โครงการ

- กรมการพัฒนาชุมชน  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสำานักงานพัฒนา

ชุมชนอำาเภอ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๘,๔๑๐,๐๐๐.- บาท  (CIO) สิบแปดล้านสี่แสนหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็วา่เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ  มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒  และให้ปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมระบบยืนยันตัวตน
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับลักษณะการท่ำางานของอุปกรณ์ พร้อมทัJงปรับแก้ไข
รายละเอียดโครงการให้ชัดเจน และสอดคล้องกับลักษณะการท่ำางานของอุปกรณ์ด้วย  ทัJงนีJ การสืบราคาจาก ๓ บริษัท
ควรเสนอต่างย่ีห้อ/รุ่น

กรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะท่ำางาน พร้อมทัJงจัดท่ำารายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เหน็วา่เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติจึงเห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนเรียนท่ีประชุมว่าในการเช่ือมโยงระบบงาน/อุปกรณ์ จะด่ำาเนินการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี SSL VPN เพื่อให้ตรวจสอบสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องลูกข่าย
ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย์ (CIO) U) ser Identify

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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Management) ทีต่ิดตัJง ณ กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้งานกลาง ท่ำาให้เจ้าหน้าทีทุ่กระดับที่ย้ายไปด่ำารง
ต่ำาแหน่งที่ใด หรือไปปฏิบัติราชการที่ส่ำานักงานใด ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม รวมถึงเก็บ
บันทึกประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานมาจัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย (CIO) ที่ติดตัJง ณ กรมการพัฒนา
ชุมชน) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลสามารถบริหารจัดการระบบได้จากจุดเดียว   โครงการนีJมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและติดตัJง
ระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของส่ำานักงาน
พัฒนาชุมชนอ่ำาเภอ  อุปกรณ์ที่จดัหาตามโครงการ คือ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ส่ำาหรับติดตัJงที่ส่ำานักงานพัฒนาชุมชนอ่ำาเภอ จ่ำานวน ๘๗๘ อ่ำาเภอ พร้อมจัดท่ำาระบบเชื่อมโยงมาที่ส่วนกลาง
เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ใช้่งานจากส่วนกลาง (CIO) รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน) และบริหารจัดการอุปกรณ์จากส่วนกลางได้  ทัJงนีJ
ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายพบว่าค่าเช่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดซืJอ การ configuration ระบบที่อ่ำาเภอ แล้ว VPN มาที่ส่วนกลาง
เพื่อตรวจสอบสิทธิ โดยให้ส่วนกลางดูแลเพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายที่ส่ำานักงานพัฒนาชุมชนอ่ำาเภอ และจะได้บริหารจัดการได้ง่าย
รวมทัJงเป็นไปตามเง่ือนไขของ ISO)  2U) 7001:2U) 013 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานนีJเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าอุปกรณ์ Firewall ใหม่ที่กระจายทุกอ่ำาเภอ
จะปรับปรุง firmware อย่างไร เพราะไม่มีระบบ management  ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนเรียนชีJแจงที่ประชุมว่าให้ผู้รับ
จ้างด่ำาเนินการบ่ำารุงรักษาระบบ จะ configuration ต้นแบบแล้วกระจายไปจังหวัด  คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าการด่ำาเนินการในลักษณะนีJมีความปลอดภัยสูง แต่ท่ำาให้ช้า

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ  ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- กรมการปกครอง  จ่ำานวน ๕ โครงการ
๔) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน

e-DOPA License ในส่วนภมูิภาค ๓๗๗ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒  จ่ำานวนเงนิ ๑๑,๑๙๖,๙๐๐.- บาท
(CIO) สิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

โครงการนีJผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการในคราวประชุมครัJงที่ ๓ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว เป็นราคาตามเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐ แตไ่ม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงปรับเป็นเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๑
และเสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป  ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะท่ำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชีJแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติ  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะท่ำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เหน็ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติจึงเห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ  ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๕) โครงการจัดหาเคร่ืองสแกนเนอร์เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๒ เพ่ือใช้ในระบบ e-DOPA
License ในส่วนภูมิภาค จำานวน ๕๙๐ เคร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ จ่ำานวนเงิน ๑๗,๑๑๐,๐๐๐.- บาท (CIO) สิบเจ็ดล้าน
หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไข จ่ำานวนเงินลดลงเหลือ ๑๐  ,  ๖๒๐  ,  ๐๐๐  .-   บาท   (CIO)   สิบล้านหกแสนสองหม่ืนบาทถ้วน  )      

โครงการนีJผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการในคราวประชุมครัJงที่ ๓ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว เป็นราคาตามเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐ แตไ่ม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงปรับเป็นเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๑

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๐ -

และเสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป  ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะท่ำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชีJแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติ  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะท่ำางาน หลังจากปรับแก้ไข จ่ำานวนเงินลดลงเหลือ ๑๐,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (CIO) สิบล้านหกแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติจึงเห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่า เดิมมีความประสงค์จะจัดหาเคร่ืองสแกนเอกสาร
ของมูลนิธิ/อาวุธปืน โดยจัดเก็บเป็นต้นขัJวภาพถ่ายในระบบ เพื่อลดกระดาษ  ปีทีแ่ล้วไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเสนอ
ขอในปีนีJอีกครัJงหนึ่ง เมื่อพิจารณาทบทวนโครงการแล้ว พบว่าตามเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐ นัJน เครื่องสแกนเอกสารระดับ
ศนูย์บริการ แบบที่ ๑ ไมส่ามารถสแกนหน้าหลังได้ แตเ่กณฑ์ฯ ปจัจบัุนสแกนหน้าหลังได้แล้ว แมว้่าความละเอียดจะลดลง แตอ่ยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้   เพื่อประหยัดงบประมาณ จึงได้เปลี่ยนจากแบบที่ ๒ เปน็แบบที่ ๑  ท่ำาให้จ่ำานวนเงินลดลงเหลือ
๑๐,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (CIO) สิบล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ  ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๖) โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจำาชุดคุ้มครองตำาบล งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๕๑,๓๘๑,๔๐๐.- บาท (CIO) ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๔๒,๗๙๓,๓๖๖.-บาท (CIO) สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไข จ่ำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึJนเป็น ๔๓  ,  ๕๘๓  ,  ๐๒๖  .-   บาท   (CIO)   ส่ีสิบสามล้านห้าแสนแปดหม่ืน      
สามพันย่ีสิบหกบาทถ้วน  )  

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชีJแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติ  มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ทัJง ๓ รายการ ให้สืบราคาจากเว็บไซต์ด้วย  ส่ำาหรับรายการ Industrial 3G/4G Router
ทัJ่ง ๓ บริษัทเสนอต่างยี่ห้อ/รุ่นกันแต่เสนอราคาเท่ากันหมด ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการ Sim และค่าบริการ Internet
๑๒ เดือน ให้ย้ายไปอยู่ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท/ยี่ห้อ (CIO) ระบุรุ่น)  รวมทัJงจัดเตรียม
ข้อมูลเร่ือง Stand Alone เพื่อชีJแจงต่อคณะกรรมการด้วย

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะท่ำางาน หลังจากปรับแก้ไข จ่ำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึJนเป็น ๔๓,๕๘๓,๐๒๖.- บาท (CIO) ส่ีสิบสามล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นสามพันยี่สิบหกบาทถ้วน) พร้อมทัJงจัดท่ำารายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
น่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดเตรียมข้อมูลราคาสายต่าง ๆ ว่ามีราคา
มาตรฐานเท่าใด เพื่อประกอบการชีJแจงกรรมาธิการงบประมาณ อาจขอราคาสายชนิดต่าง ๆ จากกระทรวงดิจิทัลฯ  ทัJงนีJ
ควรพิจารณาใช้ LTE แทนการใช้สาย เนื่องจากในปัจจุบันมีนโยบายให้น่ำาสายลงดินหมดแล้ว

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๑ -

๗) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหวักระสนุปนืและปลอกกระสนุปนืของกรมการปกครอง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓  รวมวงเงินโครงการ ๘๓,๙๙๓,๐๐๐.- บาท (CIO) แปดสิบสามล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๗๖,๕๑๕,๕๐๐.- บาท (CIO) เจ็ดสิบหกล้านห้าแสน
หน่ึงหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๘๓  ,  ๙๘๑  ,  ๐๐๐  .-   บาท   (CIO)   แปดสิบสามล้านเก้าแสน      
แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน  )   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๗๖  ,  ๕๐๓  ,  ๕๐๐  .-   บาท   (CIO)   เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนสามพัน  
ห้าร้อยบาทถ้วน  )  

คณะท่ำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี
๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชีJแจงต่อคณะกรรมการเร่ืองการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฯ
ล่ำาพูน และศูนย์ปฏิบัติการฯ ขอนแก่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการไปแล้ว โดยอธิบายว่ามีการเชื่อมโยงระหว่าง
แต่ละศูนย์ปฏิบัติการฯ อย่างไร และเชื่อมโยงกับส่วนกลางอย่างไร

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะท่ำางาน หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๘๓,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (CIO) แปดสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๗๖,๕๐๓,๕๐๐.- บาท (CIO) เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนสามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทัJงจัดท่ำารายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ พ  .  ศ  .   ๒๕๖๑   ได้รับงบประมาณ
ส่ำาหรับศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบงานงวดท่ี ๑ แล้ว คาดว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จะเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้
ในปีงบประมาณ พ  .  ศ  .   ๒๕๖๒   ได้รับงบประมาณส่ำาหรับศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดล่ำาพูน และขอนแก่น อยู่ระหว่างการด่ำาเนินการ
จัดซืJอจดัจ้าง  แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากโครงการฯ ณ จังหวัดขอนแก่น ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณลงเหลือ
๘๓,๙๙๔,๐๐๐.- บาท ซ่ึงเท่ากับวงเงินงบประมาณของโครงการฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดล่ำาพูน (CIO) จังหวัดล่ำาพูนไม่ถูกปรับลด)
จงึมคีวามจ่ำาเป็นต้องปรับเปล่ียนโดยลดจ่ำานวนชุดเคร่ืองน่ำาเขา้ขอ้มลูภาพหัวกระสุนปืนระบบสามมติพิร้อมโปรแกรมการใชง้าน
(CIO) 3D Bullet Capture) จากเดิมจ่ำานวน ๓ ชุด ลดลงเหลือ ๒ ชุด โดยงบประมาณต่อหน่วยเท่าเดิม คุณลักษณะเฉพาะเหมือนกับ
ท่ีเคยเสนอคณะกรรมการ  เม่ือปรับลดจ่ำานวนชดุสแกนหวักระสุนปืนแล้ว ยังมวีงเงินงบประมาณเหลือ จงึเพิม่จ่ำานวนชดุเคร่ือง
น่ำาเข้าข้อมูลภาพปลอกกระสุนปืนระบบสามมิติพร้อมโปรแกรมการใช้งาน (CIO) 3D Brass Capture) จากเดิมจ่ำานวน ๑ ชุด เพ่ิมเป็น
๒ ชุด โดยงบประมาณต่อหน่วยเท่าเดิม คุณลักษณะเฉพาะเหมือนกับที่เคยเสนอคณะกรรมการ  จึงได้เสนอโครงการตาม
วาระที่ ๔.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครัJง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเอกสารไม่ตรงกัน  ในปีงบประมาณ พ  .  ศ  .   ๒๕๖๓   ได้เสนอ
ของบประมาณส่ำาหรบัศนูยป์ฏบิตักิารฯ จงัหวดัลพบรุี   ทัJงนีJ อยู่ระหว่างด่ำาเนินการหาสถานที่ส่ำาหรับศูนย์ปฏิบัติการฯ
จังหวัดสุดท้าย เม่ือได้สถานท่ีท่ีเหมาะสมแล้วจึงจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป  เพ่ือเป็นการกระจายลงส่วนภูมิภาค
เพื่อลดภาระของประชาชนในการเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ โดยพยายามจัดพืJนที่ให้มีประชากรปืนใกล้เคียงกัน ยกเว้นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (CIO) จังหวัดขอนแก่น) ที่มีจ่ำานวนพืJนที่มากที่สุด การออกแบบครัJงแรกจึงไม่เหมือนศูนย์ปฏิบัติการฯ อื่น
แตเ่มือ่ส่ำานกังบประมาณปรับลดวงเงินงบประมาณให้เทา่กบัศนูย์ปฏบัิตกิารอืน่ฯ จงึตอ้งปรบัรายละเอยีดใหเ้หมอืนกบัศนูย์อืน่
ซ่ึงสามารถด่ำาเนินการได้ แต่อาจจะช้า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนีJ
๑. ปริมาณปืนในชว่งแรกเป็นจ่ำานวนแสน ต่อมาลดลงเหลือปีละหมืน่กว่า นา่จะบูรณาการ

เอาเคร่ืองจากสถานที่หนึ่งไปใช้กับอีกสถานที่หนึ่ง
๒. ตามทีผู้่แทนกรมการปกครองชีJแจงตอ่ทีป่ระชมุว่าโครงการทีจ่งัหวัดล่ำาพนูและขอนแกน่

ไดด้่ำาเนินการพิจารณาผลเรียบร้อยแล้วนัJน จึงไม่กระทบเมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒  แต่
โครงการที่จังหวัดลพบุรี ต้องปรับให้เป็นเกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๕ ค่า License
การเชือ่มโยงเครือขา่ยฐานขอ้มลูระบบบริหารจดัการฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน (CIO) ต่อ ๑ ศนูย์ภมูภิาค) ตามที่
ผู้แทนกรมการปกครองชีJแจงต่อที่ประชุมว่าในเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน ต้องตรวจสอบทันทีแบบ Realtime เพราะปืนที่ใช้ก่อเหตุ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๒ -

มักจะไม่ใช่ปืนในพืJนที่ จึงต้องจัดหา License เพื่อเชื่อมโยงแบบ O) nline กับส่วนกลางที่มีระบบเปรียบเทียบวัตถุพยานซึ่งมี
มูลค่า ๑๘ ล้านบาท แม้ว่าค่า License ในการเชื่อมต่อซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๒ ล้านบาทต่อ ๑ ศูนย์ภูมิภาค จะเป็นการจ่าย
เพยีงครัJงเดยีว ไมไ่ดจ้า่ยรายปี แตเ่ป็นคา่ใชจ้่ายทีไ่มค่วรมี  หากก่ำาหนด TO) R ว่าตอ้งสามารถน่ำาขอ้มลู transfer เขา้ส่วนกลาง
เพื่อตรวจสอบ O) nline และ Realtime ได้ จะสามารถตัดค่าใช้จ่ายออกไปได้ประมาณ ๒ ล้านบาท กล่าวคือ ให้ใช ้
คุณลักษณะเดิมว่าต้องเชื่อมต่อได้ แต่ไมต่้องจ่ายค่า License หากผู้ย่ืนเสนอราคารายใดท่ำาไม่ได้ ก็ให้รายอื่นท่ำา

๔. ตามที่ผู้แทนกรมการปกครองชีJแจงต่อที่ประชุมว่าตอนท่ำา Benchmark มีคูแ่ข่งเพิ่ม
เข้ามาหลายรายนัJนเป็นเร่ืองทางวิชาการ แต่ในทางปฏิบัติมักจะได้รายเดิม จึงเป็นเง่ือนไขที่สามารถต่อรองกับผู้เสนอราคาใน
ชัJนของการพิจารณาผลได้  และโครงการนีJมีลักษณะเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่อง ต้องใช้ความช่ำานาญของผู้รับจ้าง จึงควร
พิจารณาความเป็นไปได้ในการด่ำาเนินการให้เป็นโครงการต่อเนื่องเหมือนโครงการ e-DO) PA เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ม  ตทิี่ประชุม  ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง 
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี ๒๕๖๓ ในวงเงินโครงการ ๘๓  ,  ๙๓๔  ,  ๗๐๐  .-   บาท   (CIO)   แปดสิบสามล้าน      
เก้าแสนสามหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน  )     ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๗๔  ,  ๕๕๒  ,  ๒๐๐  .-   บาท   (CIO)   เจ็ดสิบส่ีล้านห้าแสน      
ห้าหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน  )   โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจ่ำาปี ๒๕๖๒ (CIO) วาระที่ ๔.๑) ในวงเงินโครงการ ๘๓  ,  ๙๙๔  ,  ๐๐๐  .-   บาท  
(CIO)   แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน  )   โดยลดจ่ำานวนชุดเครื่องน่ำาเข้าข้อมูลภาพหัวกระสุนปืนระบบสามมิติพร้อม
โปรแกรมการใช้งาน (CIO) 3D Bullet Capture) จากเดิมจ่ำานวน ๓ ชุด ลดลงเหลือ ๒ ชุด และเพิ่มจ่ำานวนชุดเครื่องน่ำาเข้าข้อมูลภาพ
ปลอกกระสุนปืนระบบสามมติิพร้อมโปรแกรมการใช้งาน (CIO) 3D Brass Capture) จากเดิมจ่ำานวน ๑ ชดุ เพิม่เป็น ๒ ชุด  นอกนัJน
ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

๘) โครงการจดัหาและตดิตัง้ระบบสือ่สารวทิยเุฉพาะกจิ Trunked Radio Digital ทดแทน
ระบบ Trunked Radio งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๗๙๔,๔๘๙,๕๐๐.- บาท (CIO) เจด็ร้อยเกา้สิบส่ี
ล้านส่ีแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๙ ,๑๓๙,๐๐๐.- บาท (CIO) ย่ีสิบเก้าล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็ว่าเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ และมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชีJแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนีJ
๑. โครงการนีJจัดหาและติดตัJงระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะ แต่เนื่องจากมี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ คือ ชดุบริหารจัดการโครงข่าย (CIO) Network Management Terminal) และชุดสั่งการ
(CIO) Dispatcher Console Client) รวมจ่ำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๒๙ ล้านบาทเศษ แม้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ไม่ใช่ส่วนหลักของโครงการ แต่เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา แม้คณะกรรมการฯ
ไมแ่น่ใจ ก็ควรพิจารณากลั่นกรองไปก่อน เพื่อไม่ให้เสียเวลาน่ำากลับเข้ามาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่เมื่อกรรมาธิการ
งบประมาณระบุว่าเป็นโครงการที่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรณีพิจารณาแล้วไม่ใช่ดิจิทัล แต่เป็นอนาล็อก
ก็แจ้งหน่วยงานว่าเป็นโครงการที่ไม่ต้องน่ำาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา   กระทรวงดิจิทัลฯ เคยยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่
ไม่ต้องพิจารณา เช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถึงจะมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่อง X-Ray ก็ไมต่้องน่ำาเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา  เดิมคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยไม่เคยพิจารณาโครงการจัดหาระบบ CCTV แต่กระทรวงดิจิทัลฯ
ประกาศให้น่ำาโครงการจัดหาระบบ CCTV เข้าสู่การพิจารณา เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท่ำางานของ CCTV 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๓ -

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) ผศ. ดร.มหศักด์ิ เกตุฉ่ำ่า) เรียนท่ีประชุมว่าโครงการ e-Passport
มูลค่าหมื่นกว่าล้าน ก็จัดว่าหนังสือเดินทางเป็นอิเล็กทรอนิกส์  ดังนัJน จึงควรเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาว่าเป็นโครงการ
ที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือไม่  กรณีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีไมต่้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เนื่องจากมีแพทยสภาดแูลมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่แล้ว แม้จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่แพทย์สภาก็ต้องดูแล
ให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ซ่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เรียนที่ประชุมว่าคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐมีข้อสังเกตว่ากรุงเทพ -
มหานครเคยเสนอโครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายของ
ประเทศ ไม่ใช่โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน จึงไม่อยู่ในอ่ำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ท่ีจะพจิารณา แมไ้มม่หีนา้ที ่แต่เม่ือหนว่ยงานเสนอใหพ้จิารณา คณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐกไ็ดใ้หข้อ้สังเกต
และข้อเสนอแนะ เช่น การเดินสายใช้งบประมาณสูงกว่าเทคโนโลยีไร้สาย อาจไม่คุ้มค่าในการด่ำาเนินโครงการ นอกจากลงทุน
สูงกว่าแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการบ่ำารุงรักษาซึ่งเป็นวงเงินที่สูงมาก 

มตทิี่ประชุม มอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการหารือคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม ว่าต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐหรือไม่

ประธาน (นายพรพจน์ เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร ) แจ้งที่ประชุมว่า
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ จงึขอออกจากห้องประชุม  ขอมอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) เป็นประธานท่ีประชุม

- สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จ่ำานวน ๒ โครงการ
๙) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๗,๖๔๘,๐๐๐.- บาท (CIO) สิบเจ็ดล้านหกแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็ว่าเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ และมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชีJแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๑๐) โครงการพัฒนาต่อยอดระบบคลาวด์เพ่ือใช้ภายในกระทรวงมหาดไทย แบบ Muti-Tenant
ระยะท่ี ๑ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๑,๕๐๔,๑๐๐.- บาท (CIO) สิบเอ็ดล้านห้าแสนส่ีพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็ว่าเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ให้เพ่ิมเติมเอกสารสารโครงการว่าท่ำางานเช่ือมต่อกับระบบเดิมอย่างไร และจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือชีJแจงต่อคณะกรรมการ โดยชีJแจง
พร้อมกับโครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน (CIO) โครงการที่ ๑๖)

ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะท่ำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หน่วยจดัหาด่ำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด ค่ำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๔ -

- การประปาส่วนภมูิภาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๑๑) โครงการบรูณาการคลาวดเ์ซริฟ์เวอร ์(Cloud Consolidation) ระยะที ่๒ งบประมาณ

รายจา่ยประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๒๒,๔๖๕,๗๒๐.- บาท (CIO) ย่ีสิบสองล้านส่ีแสนหกหมืน่ห้าพนัเจด็ร้อยย่ีสิบบาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๒,๑๗๐,๔๐๐.- บาท (CIO) ย่ีสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นส่ีร้อยบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็ว่าเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใหป้รับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ  ล่ำาดับที่ ๔ ซอฟต์แวร์ระบบ Virtual
Machine  ล่ำาดับที่ ๕ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server Data Center ๒๐๑๖ ส่ำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย  ล่ำาดับที่ ๖ ซอฟต์แวร์ระบบ Antivirus  การสืบราคาทัJง ๓ รายการ ทัJง ๓ บริษัท เสนอราคา/ยี่ห้อ/รุ่นเดียวกัน ให้จัด
ท่ำาเอกสารเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดต้องใช้ย่ีห้อ/รุ่นเดียวกัน

การประปาส่วนภูมิภาคได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะท่ำางาน พร้อมทัJงจัดท่ำารายละเอียดเพ่ิมเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขแบบ คกก.มท.๐๑ ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๔ ซอฟต์แวร์ระบบ Virtual Machine  รายการที่ ๖ ซอฟต์แวร์
ระบบ Antivirus  และรายการที่ ๗ ระบบ Backup  ให้ระบุรุ่นของผลิตภัณฑ์ด้วย

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ โดยให้ปรับแก้ไขแบบ คกก .มท.๐๑ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๑๒) โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall) จำานวน

๒ ชุด และระบบบริหารจดัการระบบรกัษาความปลอดภยั จำานวน ๑ ชุด ประจำาปงีบประมาณ ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ
๑๘,๓๗๓,๐๑๒.๘๐ บาท (CIO) สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) (CIO) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็ว่าเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือชีJแจงต่อคณะกรรมการว่าอุปกรณ์ท่ีซืJอเพ่ือทดแทนของเดิม
ตามโครงการนีJ สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้อย่างไร แม้ไม่ได้ระบุย่ีห้อ/รุ่น และพิจารณาแยกค่าติดตัJงออกจากราคาสินค้าด้วย

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จ่ำานวน ๑ โครงการ
๑๓)  โครงการติดตั้งและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๕๙,๘๑๒,๕๐๐.- บาท (CIO) ห้าสิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงินเพิ่มขึJนเป็น ๗๖      ,      ๘๘๔      ,      ๐๐๐      .-       บาท       (CIO)       เจ็ดสิบหกล้านแปดแสน  
แปดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน  )  

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของโครงการดงักลา่ว และจากการชีJแจงของหนว่ยงานแลว้ เหน็ว่าเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบัติ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ใหจ้ดัท่ำาเอกสารเพิม่เตมิวา่เพราะเหตใุดจงึไมใ่ชก้ลอ้ง CCTV ตรงตามเกณฑฯ์  สว่นทีเ่ปน็อปุกรณอ์ืน่ ๆ รายการ Broadband
ล่ำาดับท่ี ๑, ๒ และ ๓ ให้ย้ายไปอยู่ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท/ย่ีห้อ (CIO) ระบุรุ่น)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๕ -

อบจ.สมทุรปราการ ได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะท่ำางาน หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงินเพิ่มขึJนเป็น ๗๖,๘๘๔,๐๐๐.- บาท (CIO) เจ็ดสิบ
หกล้านแปดแสนแปดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) พร้อมทัJงจัดท่ำารายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
น่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทน อบจ.สมุทรปราการ เรียนที่ประชุมว่าโครงการนีJเป็นการปรับปรุงศูนย์ควบคุม
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตัJงอยู่ท่ีชัJน ๖ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หรือต่ำาแหน่งอ่ืนท่ีเหมาะสม
ให้สามารถตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากเขตพืJนที่ส่ำาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ และบางปู  เป็นกล้อง CCTV
ส่ำาหรับตดิตัJงภายนอกอาคารแบบปรบัมมุมองได้ ๔๐ ตวั และแบบมมุมองคงที ่๑๖๐ ตวั รวมทัJงสิJน ๒๐๐ ตัว มีวัตถุประสงค์
เพือ่ใชใ้นการรักษาความปลอดภยัทัว่ไป โดยสามารถดภูาพ/คลิปวิดโีอจากพืJนทีต่า่ง ๆ ผ่านจอภายภายในห้องควบคมุซึง่ตัJงอยู่
ณ หอชมเมืองฯ  โครงการนีJเป็นการติดตัJงกล้อง CCTV ใหม่ทัJงระบบ เชื่อมต่อด้วยระบบไร้สายจากตัวกล้องมายังห้องควบคุม
โดยมีระบบตรวจจับใบหน้าและแจ้งเตือนเมื่อพบบุคคลต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา พืJนที่จัดเก็บข้อมูลจะค่ำานวณจากพืJนที่ที่ใช้
บันทึกวิดโีอ จ่ำานวน ๒๔ ชั่วโมง สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ ๓๐ วัน การจัดเก็บข้อมูลใบหน้า (CIO) snap shop) สามารถดูภาพ
ใบหน้าย้อนหลังได้ ๙๐ วัน ส่ำาหรับจุดติดตัJงกล้อง ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว
ขอยืนยันว่าจุดติดตัJงไมซ่่ำJาซ้อนกับจุดติดตัJงของหน่วยงานอ่ืน ทัJงนีJ และเป็นพืJนท่ีท่ีส่ำารวจและพิจารณาร่วมกับต่ำารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการแล้วว่าทัJง ๒๐๐ จุด เป็นพืJนที่เส่ียงที่จ่ำาเป็นต้องติดตัJงกล้อง CCTV ในระยะแรก โดยต่ำารวจภูธรเน้นการตรวจจับ
อาชญากรรม จึงเก็บใบหน้าก่อน เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมสูง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนีJ
๑. ตามทีผู้่แทน อบจ.สมทุรปราการ เรียนชีJแจงทีป่ระชมุว่าส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๙ จอภาพแสดงผล (CIO) Video wall) ขนาด ๕๕ นิJว พร้อมขายึด ราคา ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
มีความแตกต่างจากจอภาพทั่วไปเนื่องจากเป็นจอภาพที่สามารถระบายความร้อนได้ดี ขอบจอบางมาก จอป้องกันแสง
สะท้อน ท่ำาให้ภาพที่แสดงจะมีความคมชัดสูง แม้ว่าจะมีการรบกวนของแสงไฟหรือแสงธรรมชาติ ระบายความร้อนระหว่าง
การใช้งานได้ดี สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นัJน  ควรพิจารณาเพิ่มรายละเอียดดังกล่าวใน TO) R ด้วย มิเช่นนัJน
อาจได้จอโทรทัศน์ธรรมดาแทนจอภาพส่ำาหรับ Video wall 

๒. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๒ กล้องโทรทศัน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองส่ำาหรับตรวจจับภาพบุคคลส่ำาหรับติดตัJงภายนอก จ่ำานวน ๔๐ ตัว ที่จะใช้ร่วมกับ
รายการที่ ๗ โปรแกรมตรวจสอบใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังนัJน มีความเหมาะสมแล้ว  แต่รายการที่ ๑ กล้องโทรทศัน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายส่ำาหรับตรวจจับภาพบุคคลส่ำาหรับติดตัJงภายนอก จ่ำานวน ๑๖๐ ตัว ซึ่งผู้แทน อบจ .สป. ชีJแจงว่าเป็นกล้องแบบ
มุมมองคงท่ี ควรพิจารณาปรับลดคุณสมบัติลง เพราะยังไม่ใช้งานระบบการตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง จะเป็นการจ่ายเงิน
ให้กับคุณสมบัติที่ยังไม่ใช้งาน และหากจะซืJอโปรแกรมตรวจสอบใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังเพิ่มจาก ๔๐ เป็น ๒๐๐ ลิขสิทธ์ิ แม้ว่า
จะสามารถย้ายลิขสิทธิ์ไปใช้กับกล้องใด ๆ กไ็ด้ภายใน ๒๐๐ ตัว ก็ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากกล้อง ๑๖๐ ตัว ติดตัJงในมุมมอง
ที่ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจน เช่น บริเวณสี่แยก ขับรถเร็ว (CIO) ใบหน้าไม่ชัด) นั่งในรถ (CIO) มองไม่เห็นหน้า)  หรือบริเวณ
สะพานลอย เป็นมุมมองจากที่สูง (CIO) เห็นแต่ศรีษะ) ก็จะตรวจจับใบหน้าไม่ได้ เป็นต้น  รวมทัJงในทุกช่วงเวลา แม้จะ move
ลิขสิทธ์ิโปรแกรมไปใช้กับกล้องตัวอื่น แต่ก็จะมีการใช้งานคุณสมบัติรองรับการตรวจจับใบหน้าเพียง ๑ ใน ๕ เท่านัJน เป็นการ
จ่ายเงินให้กับคุณสมบัติที่ไม่ถูกน่ำามาใช้งาน จะเป็นความไม่คุ้มค่าในการลงทุน  การลงทุนแพง ๆ ให้ต่ำารวจใช้งานนัJน จะมั่นใจ
ได้อย่างไรว่าต่ำารวจจะนั่งดูหน้าจอตลอด ๒๔ ชั่วโมงในแต่ละวัน น่าจะเกิดเหตุแล้วค่อยมาย้อนดูภาพ คณะกรรมการจึงต้อง
สอบถามให้ชัดว่าในการปฏิบัติจริงจะเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่  

๓. ตามที่ผู้แทน อบจ.สป. เรียนชีJแจงที่ประชุมว่าจุดติดตัJง ๒๐๐ จุด เป็นจุด sensitive
ทีต่่ำารวจเป็นคนชีJจุดเอง  ในอนาคตเมื่อด่ำาเนินโครงการระยะที่ ๒ เพิ่มจุดตดิตัJง จะใช้กล้องธรรมดาได้  ซ่ึง อบจ.สป. ยืนยันว่า
ผลการวิเคราะห์พบว่าการน่ำาโปรแกรมตรวจสอบใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังมาผูกติดกับกล้องนัJน มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการติดตัJง
โปรแกรมท่ี Server นัJน  แม้ว่าจะจ่ายค่าลิขสิทธ์ิเพียงครัJงเดียว ไม่ใช่รายปี แต่ควรพิจารณาทบทวนจุดคุ้มทุนในระยะยาวอีกครัJง
หากในอนาคตจะติดตัJงกล้อง จ่ำานวน ๑,๐๐๐ จุด ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมโดยรวมก็จะแพงกว่าการติดตัJงที่ Server  นอกจากนีJ
กล้องที่ตากแดดตากฝนจะเสื่อมสภาพเร็วกว่า Server ที่ตัJงอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชืJน หากกล้องเสีย
ก็จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากในการจัดหากล้องทดแทน และให้พิจารณาระบบป้องกันไฟกระชาก/ฟ้าผ่า/ฯลฯ ท่ีตัวกล้อง CCTV ให้ดี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๖ -

๔. เนื่องจากมีผู้ขายในประเทศไทยเป็นจ่ำานวนมาก ควรพิจารณาจัดท่ำาโครงการให้ดี ไม่
ให้อิงกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งเป็นหลัก อาจะท่ำาให้เกิดปัญหาในระยะที่ ๒  แม้ว่าจะก่ำาหนดมาตรฐาน O) NVIF ไวแ้ล้ว แต่อาจกลาย
เป็น Lock Spec ด้วยลิขสิทธ์ิโปรแกรม

๕. การปรับลดคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืขา่ยส่ำาหรบัตรวจจบัภาพ
บุคคลส่ำาหรับติดตัJงภายนอก จ่ำานวน ๑๖๐ ชุด นัJน ให้ปรับลดให้มีความเหมาะสม คือ ยังคงความชัดเจน สามารถใช้ภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ใช่มัวจนมองไม่ออกว่าเป็นใคร  ในระยะท่ี ๒ จึงเพ่ิมจุด sensitive ในการติดตัJงกล้องท่ีมีคุณสมบัติรองรับการตรวจจับ
ใบหนา้บุคคลเฝ้าระวงั โดยพจิารณาจดุตดิตัJงกลอ้งทีต่รวจจบัใบหนา้ใหเ้หมาะสม ตวัอยา่งเชน่ การตดิตัJงในตลาดนัJนเหมาะสม
แต่การติดตัJงในซอยท่ีนานๆ จะมีคนเดินมา ๑ คน นัJน ไม่เหมาะสม เป็นต้น

๖. ให้พิจารณาหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้งานคล่ืนความถี่สัญญาณ 5G G ให้ดี เพราะใน
อนาคตอีกไม่เกิน ๕ ปี จะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึJน เคยเกิดปัญหากับระบบรถไฟฟ้า BTS ขัดข้อง เนื่องจากใช้คลื่นสาธารณะ 2U) .4
GHz คล่ืนเดียวกับที่ให้บริการ WiFi จึงท่ำาให้มีการกวนของสัญญาณ และเกิดปัญหาต่างๆ

ม  ตทิี่ประชุม  ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ โดยให้ปรับลดคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายส่ำาหรับตรวจจับภาพบุคคลส่ำาหรับติดตัJงภายนอก จ่ำานวน ๑๖๐ ชุด มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความเหมาะสม
และรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครัJงต่อไป 

๒. ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา 
๓. ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๑.๓ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ่ำานวน ๑ โครงการ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ

๑๔)  โครงการจัดซ ื้อล ิขสทิธ ิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Office Standard 2019 สำาหรับ
พนักงานภายในองค์กร ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๘๖,๕๑๑,๑๖๕.- บาท (CIO) หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้าน
ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) (CIO) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชีJแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติ และมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า จากการที่หน่วยงานที่ยืนยันไม่ปรับราคาเป็นราคาตามเกณฑ์ปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นการจัดหาในปริมาณมากโดยหน่วยงานมั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ จึงไมไ่ด้ให้ปรับแก้ไขให้เป็นราคาตามเกณฑ์ฯ
ปัจจุบัน  แต่ให้จัดท่ำาเอกสารชีJแจงเหตุผลความจ่ำาเป็นที่หน่วยงานไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนไมโครซอฟท์ได้

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่า กฟภ. มีพนักงานเกือบสามหมื่นคน แต่มี
การใช้งานผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ประมาณ ๔,๐๐๐ คน และไม่สามารถ upgrade ได้ มีปัญหาช่องโหว่ ประกอบกับได้รับแจ้ง
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ว่าจะยุติการสนับสนุนให้บริการหลังการขาย  โดย กฟภ. มีความจ่ำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์
ไมโครซอฟท์ในการปฏิบัติงานร่วมกับระบบงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ กฟภ. ซึ่งใช้ SAP   ส่ำาหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
O) pen Source ทดแทนผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์นัJน ยังมีปัญหาส่ำาหรับบาง feature อยู่  เมื่อใดที่ O) pen Source ใช้งาน
feature เหล่านัJนได้ กฟภ. ก็จะเปลี่ยนมาใช้ O) pensource   ทัJงนีJ กฟภ. ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการเช่าใช้โปรแกรมบน
Cloud กบัการซืJอลขิสทิธิแ์ลว้ พบวา่การเชา่ใชโ้ปรแกรมบน Cloud มคีา่ใชจ้า่ยสงูกว่าการซืJอลขิสทิธิม์าตดิตัJงบนอุปกรณ์
ซึ่ง กฟภ. ซืJอลิขสทิธ์ิแล้วจะใช้งานนานประมาณ ๑๐ ปี   กฟภ. จึงพิจารณาจัดซืJอลิขสิทธ์ิมาตดิตัJงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
ส่ำาหรับพนักงาน เนื่องจากไม่จ่ำาเป็นต้อง upgrade บ่อย แต่จะเช่าใช้โปรแกรมบน Cloud ให้ผู้บริหารที่ใช้อุปกรณ์หลายอย่าง

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ  ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๗ -

๕.๒ การพิจารณาโครงการใหค้วามเหน็ชอบโครงการทีม่มีลูค่าเกนิ ๑๐๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ
ก่อนนำาส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเป็นผู้พิจารณาต่อไป รวมทัJงสิJน ๕ โครงการ

- กรมการปกครอง  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๑๕) โครงการระบบการจัดเก็บและพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายพิมพ์น้ิวมือ ๑๐ น้ิว งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๙๘๙,๓๓๔,๐๐๐.- บาท (CIO) เก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนสามหม่ืนส่ีพันบาทถว้น)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๙๕๔,๔๖๔,๐๐๐.- บาท (CIO) เก้าร้อยหา้สิบส่ีล้านส่ีแสนหกหมืน่ส่ีพนับาทถว้น) หลังจาก  
ปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๙๘๙  ,  ๒๑๔  ,  ๐๐๐  .-   บาท   (CIO)   เก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน  )   ส่วนท่ีเป็น      
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๙๕๔  ,  ๓๔๔  ,  ๐๐๐  .-   บาท   (CIO)   เก้าร้อยห้าสิบส่ีล้านสามแสนส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน  )  

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชีJแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะท่ำางาน หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๙๘๙,๒๑๔,๐๐๐.- บาท (CIO) เก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๙๕๔,๓๔๔,๐๐๐.- บาท (CIO) เก้าร้อยห้าสิบสี่ล้านสามแสน
ส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. ตามค่ำาส่ังส่ำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่งตัJง

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวข้องในฐานะที่รับผิดชอบฐานข้อมูล
ประชาชนของประเทศและเป็นข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลในส่วนที่เป็นภาพใบหน้าและลายพมิพน์ิJวมอื โดยสามารถน่ำามาใช้เป็น
ข้อมูลปฐมภูมิในการตรวจสอบเบืJองต้น  คณะกรรมการชุดดังกล่าวเห็นชอบให้มีการจัดตัJงศูนย์บริหารอัตลักษณ์บุคคล (CIO) Biometric
Identity Management Center) และส่ำานกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิด่ำาเนนิการบรูณาการฐานขอ้มลูอตัลกัษณบ์คุคล
(CIO) Biometric Identity Management) ใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนัและสามารถใชป้ระโยชน์ขอ้มลูร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ
เพื่อลดปัญหาการสวมสิทธิ์  และเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงยุติธรรมได้เสนอเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดตัJงฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ” และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้
กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน ส่ำานักงานต่ำารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับการด่ำาเนิน “โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดตัJงฐานข้อมูล
อัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ” ในภาพรวมทัJงระบบให้มีความชัดเจน เมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ภารกิจหลักของส่ำานักบริหารการทพเบียน กรมการปกครอง ได้จัดเก็บลายพิมพ์นิJวมือ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลสัญชาติไทยที่ยื่นค่ำาร้องขอมีบัตรประจ่ำาตัวประชาชน มาตัJงแต่ปี พ .ศ ๒๕๔๐ เป็นต้นมา
หลังจากนัJนได้มีการจัดเก็บลายพิมพ์นิJวมือของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีเลขประจ่ำาตัวประชาชนในฐานข้อมูลและขอมีบัตร
ประจ่ำาตัวประชาชนทุกคน รวมทัJงได้จัดเก็บลายพิมพ์นิJวมือแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (CIO) เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว) ที่ออกบัตร
ประจ่ำาตัวแรงงานต่างด้าว และในปี พ .ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดเก็บลายพิมพ์นิJวมือเด็กสัญชาติไทยตัJงแต่อายุ ๗ ปีขึJนไปและขอมีบัตร
ประจ่ำาตัวประชาชน  ในการจัดเก็บลายพิมพ์นิJวมือ กรมการปกครองจัดเก็บเฉพาะนิJวหัวแม่มือซ้ายและขวา เพื่อวัตถุประสงค์
ในการยืนยันตัวตนในขณะขอท่ำาบัตรประจ่ำาตัประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการสวมท่ำาบัตร

๓. เนื่องจากกรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล มีระบบ
ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล  เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎร และการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐผ่านระบบ Linkage Center ซึ่ง ปค. เป็นหน่วยงาน
หลักที่จัดเก็บลายพิมพ์นิJวมือของบุคคลไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนกลางจ่ำานวนมาก จึงได้รับการขอความร่วมมือในการตรวจ
พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากกรณีต่าง ๆ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่ำานักงานพิสูจน์หลักฐานต่ำารวจ กรมราชทัณฑ์
สถาบันนติวิิทยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิรรม ฯลฯ เพือ่ตรวจสอบยืนยันตวัตนของผุเ้สยีชวีติ รวมทัJงการตรวจสอบลายนิJวมอืแฝง
ของผู้ต้องสงสัยในคดีต่าง ๆ แต่การตรวจพิสูจน์ดังกล่าวท่ำาได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นนิJวหัวแม่มือตามท่ี ปค. จัดเก็บไว้ในระบบเท่านัJน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)



- ๑๘ -

๔. โครงการนีJเป็นการจัดหาระบบใหม่ เพื่อขยายขอบเขตการจัดเก็บลายพิมพ์นิJวมือจาก
๒ นิJว เป็น ๑๐ นิJว และสร้างระบบ จ่ำานวน ๕ ระบบ ได้แก่ ระบบการจัดเก็บลายพิมพ์นิJวมือ ระบบตรวจสอบภาพลายพิมพ์
นิJวมือที่จัดเก็บ ระบบรายงานการจัดเก็บภาพลายพิมพ์นิJวมือ ระบบการตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิJวมือ และ
ระบบการปรับปรุงคุณภาพของลายนิJวมือในระบบอัตลักษณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นควรน่ำาเสนอคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐพจิารณาตอ่ไป ก่ำาชบัใหห้นว่ยจดัหาด่ำาเนนิการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จ่ำานวน ๔ โครงการ
๑๖) โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชีJแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบัิต ิและมขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒  จากการชีJแจงของหน่วยงานที่จัดซืJออุปกรณ์บางรายการแล้วไปเช่าพืJนที่เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมจ้าง
บุคลากรเพื่อบริหารจัดการระบบและบ่ำารุงรักษาอุปกรณ์ โดยระยะสัญญาเช่า ๓ ปี นัJนให้จัดท่ำาเอกสารเพิ่มเติมเพื่ออธิบาย
รายละเอียดการด่ำาเนินการดังกล่าว รวมทัJงเปรียบเทียบ Sizing ระหว่างคุณลักษณะตามเกณฑ์ฯ และคุณลักษณะที่หน่วยงาน
ต้องการ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เหตุใดจึงไม่สามารถใช้ราคาตามเกณฑ์ฯ ได้

ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะท่ำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน

๒๕๖๐ ให้ด่ำาเนินการจัดตัJงศูนย์ข้อมูลภาครัฐโดยมีการก่ำาหนดรูปแบบศูนย์ข้อมูลไว้ ๖ รูปแบบ หนึ่งในนัJนคือการจัดตัJงศูนย์
ข้อมูลระดับกระทรวง (CIO) Ministry Data Center) และมอบหมายแต่ละกระทรวงไปจัดตัJงศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง เพื่อให้มี
ระบบคอมพิวเตอร์กลางของกระทรวง รองรับการใช้งานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทัJงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ลดความซ่ำJาซ้อนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ลดปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

๒. กระทรวงมหาดไทยยังไม่มีศูนย์ข้อมูลในระดับกระทรวง  ระบบเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ของระบบงานที่ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี การบ่ำารุงรักษามี
ประสิทธิภาพต่ำ่าเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่ตกรุ่นและผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิตแล้ว รวมทัJงเป็นเทคโนโลยีเดิม คือเป็น
Web Base ธรรมดา ยังไม่รองรับความต้องการในการใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน เคร่ืองแม่ข่ายที่ใช้งานอยู่นัJนยังไม่มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นเคร่ืองแม่ข่ายเฉพาะของแต่ละระบบ

๓. ระบบเดิมมีการติดตัJงเครื่องแม่ข่ายเป็นแบบ Host Base Architectures หลักการคือ
เครื่องลูกข่าย (CIO) Client) จะส่งข้อมูลไปประมวลผลที่เคร่ืองแม่ข่าย (CIO) Server)  เครื่องแม่ข่ายท่ำาหน้าที่ประมวลผลโดยโปรแกรม
ประยุกต์หรือ Application จะตดิตัJงอยู่บนเครื่องแม่ข่ายเท่านัJน ซึ่งมขี้อเสียคตือการส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเคร่ืองแม่ข่าย หาก
มีปริมาณข้อมูลมากจะเกิดปัญหาข้อมูลล้น (CIO) O) verload) ท่ำาให้ไม่สามารถประมวลผลได้ทันท่วงที หรืออาจท่ำาให้ระบบล่มได้
เมื่อข้อมูลล้นจึงต้องขยายขนาดของระบบ ท่ำาให้สิJนเปลืองงบประมาณและเกิดความยุ่งยากในการปรับปรุงระบบ

๔. การจัดหา Data Center ตามโครงการนีJจะเป็นการจัดซืJอเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
ประกอบที่จะน่ำาเทคโนโลยีของระบบ Cloud มาใช้โดยการท่ำา Virtualization เป็นพืJนฐาน และถูกพัฒนาขึJนจนให้ผู้ใช้งาน
สามารถให้บริการตัวเองได้ (CIO) Self-service) โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไมต่้องลงทุนจัดหาเครื่องแม่ข่ายและ
อุกรณ์เอง แต่สามารถใช้งานตามขอบเขตที่ต้องการไดโ้ดยการเชื่อมต่อระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากมีข้อจ่ำากัดในการจัดหาสถานที่ติดตัJงระบบ Cloud Computing และขาดแคลนบุคลากรในการดูแลระบบดังกล่าว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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จึงพิจารณาการเช่าใช้สถานที่ (CIO) Co-location) จากผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานระดับ Tier 3 และจ้างบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการดูแลระบบเพื่อให้สามารถให้บริการได้แบบ ๒๔ x ๗  โดยจะเช่าเป็นระยะเวลา ๓๖ เดือน  แต่การ
จดัหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์สนับสนนุการโอนย้ายข้อมูลเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ จะคิดค่าใชจ่้ายส่ำาหรับ ๔ ปี เพ่ือไมใ่หเ้กดิผลกระทบ
ว่าหมดสิทธ์ิการใช้งานเมื่อสิJนสุดระยะเวลาด่ำาเนินโครงการ ๓ ปี

๕. เมื่อถึงกลางปีที่ ๒ ต้องค่ำานวณความเหมาะสมว่าจะเช่าจากผู้ให้บริการรายใหม่หรือไม่
และจะต้องขยายระบบหรือไม่ อย่างไร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนีJ
๑. โครงการนีJมีทัJงการจัดซืJอ และการเช่า หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ

ประเทศชาติ น่าจะมีความคุ้มค่า ถ้าจะเช่าทัJงระบบก็น่าจะมีความเหมาะสม โดยท่ำาเป็นโครงการพิเศษเฉพาะทางด้านเทคนิค
ให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับให้ดี

๒. เมือ่ม ีCloud กลางของกระทรวงแลว้ โครงการตา่ง ๆ กต็อ้ง downsize ลง ยกเวน้
โครงการทีย่า้ยมา Cloud ไมไ่ดจ้รงิ ๆ  ทัJงนีJ ใหพ้จิารณาการใหบ้รกิารดา้น Platform ใหม้คีวามหลากหลาย สามารถรองรบั
ความตอ้งการของแตล่ะหนว่ยงานซึง่อาจใชซ้อฟตแ์วร์ตา่งกนัได้ เมือ่หนว่ยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยมาใชบ้ริการ Cloud
กลางนีJ งานของแต่ละหน่วยงานจะต้องไม่วุ่นวาย การมาใช้ทรัพยากรร่วมกันจะต้องรู้สึกสบายเม่ืออยู่ร่วมกัน

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นควรน่ำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไปโดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไปพิจารณา ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๑๗) โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony) ) เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรของ
กระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๖๓๕,๑๖๗,๐๐๐.- บาท (CIO) หกร้อย
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จ่ำานวนเงิน ๓๘๙,๐๔๑,๐๐๐.- บาท (CIO) สามร้อย
แปดสิบเก้าล้านส่ีหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึJนเป็น ๕๘๙  ,  ๐๓๗  ,  ๐๐๐  .-   บาท     
(CIO)   ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน  

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชีJแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบัิต ิและมขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ฯ ปัจจุบัน คือ เกณฑ์ฯ ประจ่ำาปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒  ให้จัดท่ำาเอกสารเพิ่มเติมเพื่ออธิบายรายละเอียดการด่ำาเนินการดังกล่าวว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ส่ำาหรับผู้ปฏิบัติงานได้เท่าไหร่  และเพิ่มเติมข้อมูลการใช้งานของหน่วยงานอื่น ๆ ทีไ่ม่ได้สังกดักระทรวงมหาดไทยด้วย

ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะท่ำางาน หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึJนเป็น ๕๘๙ ,๐๓๗,๐๐๐.- บาท
(CIO) ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมทัJงจัดท่ำารายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. สป.มท. ได ้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕ ตัว แบบ analog (CIO) ต ู้ช ุมสาย

โทรศัพท์ย่ีห้ออีริคสัน รุ่น MD110) มามากกว่า ๒๐ ปี ท่ำาให้ไม่มีอุปกรณ์อะไหล่ในการซ่อมแซมและการเชื่อมต่อเป็นวงจร E1
ขนาด 30 CH เป็นเทคโนโลยีเก่าไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครือข่ายส่ือสารของกระทรวงมหาดไทย  รวมทัJงโครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบโทรศัพทซ์ึ่งติดตัJงระบบโทรศัพทแ์บบ IP (CIO) ตู้ชุมสายโทรศัพท์ยี่ห้ออัลคาเทล รุ่น O) mni PCX Enterprise)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นัJน ไม่รองรับการท่ำางานในรูปแบบวีดีโอและข้อความตัวอักษร (CIO) Instant Messaging) ผ่านโปรแกรมบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประเภท smartphone/tablet ได้

๒. โครงการนีJเป็นการพัฒนาระบบส่ือสารภายในองค์กรให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึJน
เมื่อท่ำางานแบบ IP ทัJงในรูปแบบของเคร่ืองโทรศัพท์แบบ Video Phone ท่ีสามารถประชุมทางไกลแบบวีดีโอได้ และลดเวลา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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ในการท่ำางานรูปแบบใหม่โดยใช้การสื่อสารด้วยเสียง วีดีโอ ข้อความตัวอักษร (CIO) Instant Messaging)  ลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปประชุมเนื่องจากสามารถจัดประชุมทางไกลผ่านหน้าจอโทรศัพท์แบบ Video Phone, เคร่ืองคอมพิวเตอร์,
Smartphone และ Tablet ทัJงแบบ IO) S และ Android ได้   โดยเลขหมายโทรศัพทท์ี่ก่ำาหนดจะเป็นหมายเลขประจ่ำาตัวของ
ผู้ใช้งานแต่ละรายซึ่งผู้ใช้งานสามารถโทรศัพทไ์ด้จากทุกแห่งที่มีการติดตัJงเคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone 

๓. ระบบปัจจุบันที่ใช้งานอยู่มีจ่ำานวนเลขหมายภายใน มดีังนีJ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สป.มท. จ่ำานวน ๑,๐๐๐ เลขหมาย กระทรวงมหาดไทย จ่ำานวน ๖๐๐ เลขหมาย ศูนย์พัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ่ำานวน ๔๐ เลขหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต (CIO) ๑๒ แห่ง)
จ่ำานวน ๓,๐๐๐ เลขหมาย สถานีส่ือสารจังหวัด (CIO) ๖๓ แห่ง) จ่ำานวน ๕,๙๐๐ เลขหมาย รวมทัJงสิJนจ่ำานวน ๑๐,๕๔๐ เลขหมาย

๔. ผู้บริหารระดับสูงมีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจ่ำาต่ำาแหน่ง แต่เจ้าหน้าที่ของ
ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะใช้หมายเลขโทรศัพทภ์ายในของกระทรวงมหาดไทยในการติดต่อประสานงานกับ
ส่วนภูมิภาคโดยไมต่้องจ่ายค่าโทรศัพท์ทางไกลไปต่างจังหวัด และสามารถตัดออกไปยังโทรศัพท์พืJนฐาน (CIO) Landline) เพื่อ
การประสานงานกับหน่วยงานที่อยู่ในพืJนที่เดียวกัน (CIO) ภายในจังหวัดเดียวกัน) ไดโ้ดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  นอกจากบุคลากร
ในสังกัดส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ส่วนราชการสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ก็มีการใช้งานเบอร์โทรศัพท์ภายใน
ของกระทรวงมหาดไทยในการประสานงานกับหน่วยงานของตนที่ตัJงอยู่ในศาลากลางจังหวัดด้วย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนีJ
๑. ผู้แทน CIO)  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (CIO) นายอภิวัฒน์ บัญชาจารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ

ระดับ ๑๓ (CIO) สารสนเทศและสื่อสาร)) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าโครงการนีJเป็นการจัดหาและติดตัJงอุปกรณ์เฉพาะทาง
ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ซ่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เรียนที่ประชุมว่าคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเคยพิจารณาโครงการจัดหา
IP Phone ท่ีติดตัJงในอาคารใหม่ของส่ำานักงบประมาณ  โครงการนีJส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จ่ำานวนเงินสามร้อยล้านบาทเศษ

๓. ผู้แทน CIO)  ของการไฟฟ้านครหลวง (CIO) นายพิศณุ ตันตถิาวร ผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผน
และบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการนีJมทีัJงส่วนทีเ่ป็นคอมพวิเตอร์และทีไ่มใ่ช่
คณะกรรมการชดุนีJจะพจิารณาเฉพาะในส่วนทีเ่ป็น Computer Network ไมพิ่จารณาในส่วน IP Phone เนือ่งจาก IP Phone
อยู่บนเครือข่าย LAN ที่ กฟน. จะเดินสาย LAN เข้าเครื่องโทรศัพท์ก่อน แล้วต่อสาย LAN ออกมายังเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ท่ำาให้สามารถเข้าใช้งาน Intranet ไดท้ัJง IP Phone และโนต้บุ๊ค

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นควรน่ำาเสนอคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐพจิารณาตอ่ไป ก่ำาชบัใหห้นว่ยจดัหาด่ำาเนนิการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค่ำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๑๘) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (งานเช่าระยะเวลา ๕ ปี) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ รวมวงเงินโครงการ ๙๕๕,๙๘๓,๔๒๐.- บาท
(CIO) เก้าร้อยห้าสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืนสามพันส่ีร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จ่ำานวนเงิน ๔๘๗,๔๔๐,๓๘๐.- บาท
(CIO) ส่ีร้อยแปดสิบเจ็ดล้านส่ีแสนส่ืหมื่นสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะท่ำางาน ครัJงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท่ำางาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชีJแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบัิต ิและมขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะให้จัดท่ำาเอกสารเพิ่มเติมเพื่ออธิบายรายละเอียดการด่ำาเนินการดังกล่าวว่า
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวมได้เท่าไหร่  ให้แสดงเอกสารยืนยันว่าการติดตัJงกล้อง CCTV ตามโครงการนีJไม่ซ่ำJาซ้อน
กับกล้อง CCTV ของหน่วยงานอื่น  ให้ขอเอกสารยืนยันจาก กอ.รมน. ว่าได้พิจารณาคุณลักษณะของกล้อง CCTV แล้วว่ามี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพืJนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะท่ำางาน พร้อมทัJงจัดท่ำารายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. สป.มท. ไดด้่ำาเนินโครงการติดตัJงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ในพืJนที่ ๕

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชานชน และสถานที่ราชการ สถานที่ส่ำาคัญต่าง ๆ โดยได้ด่ำาเนินการมาตัJงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  การซ่อมบ่ำารุง
อปุกรณ์เกา่ไมม่คีวามคุม้คา่ เนือ่งจากอปุกรณ์เดมิเป็นเทคโนโลยีเก่าที่มีคุณภาพระดับต่ำ่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน และโปรแกรม
บริหารจัดการและบันทึกภาพไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการในปัจจุบัน

๒. โครงการนีJเป็นโครงการจัดหากล้อง CCTV ที่มีความละเอียดสูง ระบบซอฟต์แวร์
วิเคราะห์ภาพอัตโนมัติ ระบบซอฟต์แวร์รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และศูนย์ควบคุมสั่งการ (CIO) Central Command Center)
มาแทนที่ระบบเก่า พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรองรับการบูรณาการในการท่ำางานร่วมกัน มี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้เช่าระบบท่ำาการตรวจซ่อมบ่ำารุงรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลาตามนโยบายของรัฐบาล

๓. ระบบที่ตดิตัJงในห้องควบคุมท่ำาให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการ
แจ้งเตือนแบบอัตโนมัติจากระบบเมื่อตรวจพบเหตุการณ์ รวมทัJงรองรับการแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในพืJนที่เกิดเหตุ และ
ระบบสามารถแสดงข้อความขัJนตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติขึJนบนหน้าจอของอุปกรณ์ชุดควบคุมแสดงผลโดยอัตโนมตัิเมื่อเกิด
เหตุการณ์ ซึ่งข้อความที่ระบบแสดงขึJนมาเมื่อเกิดเหตุนีJ เป็นขัJนตอนการปฏิบัติงานที่ผู้ใช้งานสร้างขึJนและเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ของระบบส่ำาหรับการแสดงเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามล่ำาดับขัJนตอนไดถู้กต้อง
และครบถ้วน ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามล่ำาดับขัJนตอน ท่ำาให้ลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน
รวมทัJงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทัJงบุคลากร เคร่ืองมือ และสถานที่ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๔. กล้อง CCTV ทีต่ดิตัJงในพืJนที ่๕ จงัหวัดชายแดนภาคใตเ้ดมินัJนมจี่ำานวน ๔,๑๓๐ กล้อง
โดยมีการบัันทึกภาพและสามารถดูภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ระบบบันทึกภาพส่ำารองท่ำางานอัตโนมัติเมื่อระบบ
บันทึกภาพหลักเสียหาย บันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๕. ระบบที่จัดหาตามโครงการนีJเพื่อทดแทนระบบเดิมจะเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่
กล้องความละเอียดสูงแบบมุมมองคงที่ขนาด ๕ ล้านพิกเซล กล้องความละเอียดสูงแบบเปล่ียนมุมมองได้ขนาด ๒ ล้านพิกเซล
รองรับการบูรณาการร่วมตามแนวทางของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า  สามารถดูภาพกล้องใด ๆ ผ่านศูนย์กลางได้โดย
สามารถท่ำาได้อย่างรวดเร็ว  มีระบบวิเคราะห์พฤติกรรมจ่ำานวน ๒,๐๐๐ กล้อง สามารถเลือกกล้องที่ต้องการใช้งานได้อิสระ
ตรวจจับพฤติกรรมบุคคลที่เข้ามาในพืJนที่ตามเงื่อนไขที่ก่ำาหนดได้  มีการวิเคราะห์และตรวจจับสิ่งของที่วางทิJงไว้โดยไม่มี
ผู้ดูแล  มีการวิเคราะห์และตรวจจับคนหรือวัตถุที่เคลื่อนที่เข้ามาในพืJนที่ต้องห้ามที่ก่ำาหนดไว้  มีการวิเคราะห์และตรวจจับ
รถยนต์ที่เข้ามาจอดในพืJนที่เฝ้าระวังเกินระยะเวลาที่ก่ำาหนด  มีการวิเคราะห์และตรวจจับคนที่เข้ามารวมกลุ่มกันมากจนผิด
ปกติ  มีการวิเคราะห์และตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุจากพืJนที่เฝ้าระวัง  มีการวิเคราะห์และตรวจจับการเคลื่อนที่วนไป
วนมาในพืJนที่เฝ้าระวัง  มีการวิเคราะห์และตรวจจับการเคลื่อนที่ผ่านแนวรัJวหรือก่ำาแพงที่ก่ำาหนด  งานซ่อมบ่ำารุงครอบคลุม
ความเสียหายทุกประเภทรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยก่อความไม่สงบ  ซึ่งระบบเดิมเมื่อกล้องถูกเผา
ท่ำาลายนัJน การจัดหามาทดแทนท่ำาได้ไม่สะดวกและมีความล่าช้าในการด่ำาเนินการเนื่องจากเป็นการจัดหาครุภัณฑ์

๖. การติดตัJงระบบจะด่ำาเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา
พืJนที่ด่ำาเนินการประกอบด้วย

- สถานีต่ำารวจภูธร ๔๒ แห่ง
- ที่ว่าการอ่ำาเภอ ๔๒ แห่ง
- ศาลากลางจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ แห่ง
- ศูนย์อ่ำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (CIO) ศอ.บต.)  กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า

หน่วย ฉก.ยะลา, ฉก.ปัตตานี, ฉก.นราธิวาส, ฉก.สงขลา, ฉก.นย.กองทัพเรือ, ฉก.สันติสุข, กองพันทหารราบที่ ๓, กรมทหาร
ราบที่ ๑๕๑ และกองก่ำาลังต่ำารวจ รวมทัJงหมด ๑๐ แห่ง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๒ – แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒)
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